

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của ông Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện  
Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 huyện  
tại cuộc họp với các Trung tâm chữa bệnh đóng chân trên địa bàn huyện**

Ngày 15/9/2021, tại phòng họp A – UBND huyện, ông Lê Quang Oanh – Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid – 19 huyện đã họp về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại các Trung tâm chữa bệnh đóng chân trên địa bàn huyện.

Thành phần tham dự bao gồm đại diện các đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế, Lãnh đạo các Trung tâm chữa bệnh đóng chân trên địa bàn huyện, VP HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, báo cáo các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19, kết thúc cuộc họp ông Lê Quang Oanh kết luận như sau:

Trong thời gian qua, UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực, phối hợp của các Trung tâm chữa bệnh, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch đặc biệt là công tác tiếp nhận học viên mới, cách ly, phong tỏa, chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự tại các Trung tâm. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến khó lường, số ca mới tiếp nhận tại các Trung tâm liên tục tăng và số học viên ra trại phải giữ lại các Trung tâm ngày càng nhiều gây áp lực rất lớn tới công tác phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các Trung tâm nói riêng và địa phương nói chung. Do đó, UBND huyện yêu cầu:

**1. Các Trung tâm chữa bệnh, Trung tâm bảo trợ xã hội:**

- Thường xuyên phối hợp thông tin, báo cáo các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch, việc tiếp nhận, xét nghiệm cho các học viên, số dương tính, số ra viện, tình hình An ninh trật tự... để Trung tâm chỉ huy huyện biết và chỉ đạo các đơn vị phối hợp kịp thời. Khi phát sinh các sự việc liên quan thì liên hệ trực tiếp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã nơi đơn vị đóng chân để phối hợp giải quyết. Trường hợp cấp bách, vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Trung tâm chỉ huy huyện để xem xét, xử lý.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch: quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên, học viên (số học viên cũ và học viên mới tiếp nhận). Bố trí chỗ ở hợp lý cho học viên cũ và mới, đặc biệt với những trường hợp mới tiếp nhận cần theo dõi, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc theo quy định để kịp thời phát hiện f0 chuyển điều trị; phân loại sàng lọc f1, f2 để cách ly tránh lây nhiễm chéo trong các Trung tâm.

- Thực hiện tốt quy trình xử lý nước thải, rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại các Trung tâm.

- Đối với số học viên đã hết hạn cải tạo, cai nghiện nhưng chưa được về địa phương, đề nghị các Trung tâm:



+ Quản lý tốt số học viên nêu trên, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với số học viên hết thời hạn cai nghiện ở lại trung tâm. Báo cáo, xin ý kiến của Sở LĐ, TB&XH thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất cho tái hòa nhập cộng đồng đối với số học viên đủ điều kiện. Hoặc có cơ chế quản lý phù hợp trong thời gian học viên phải tạm thời ở lại Trung tâm. Nếu trong trường hợp không thể đưa học viên trả về địa phương phải chủ động bố trí chỗ ăn, ở, sinh hoạt tại các khu riêng, không cùng với số học viên đang cai nghiện và phải tuyệt đối đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch.

+ Tuyên truyền kết hợp răn đe, giáo dục để học viên cam kết, đồng thuận thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, hạn chế mức thấp nhất việc quá khích, phần nộ gây rối an ninh.

+ Có phương án cụ thể sẵn sàng về người và phương tiện giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT khi có yêu cầu, tránh bị động, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND huyện chia sẻ khó khăn của các Trung tâm, Bệnh viện Nhân ái, đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, chia lửa cùng TP Hồ Chí Minh đồng thời phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện nghiêm trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

## **2. Giao Công an huyện:**

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan có kế hoạch phối hợp sẵn sàng huy động lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự tại các trung tâm.

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại các Trung tâm đặc biệt là việc có hơn 300 học viên đã hết thời hạn cai nghiện, cải tạo nhưng phải ở lại trung tâm liên tục gây sức ép đòi trở về địa phương tiềm ẩn nguy cơ gây rối, mất an ninh trật tự. UBND huyện yêu cầu Công an huyện tổ chức trực chiến 100% quân số (trừ những đồng chí tham gia công tác phòng, chống dịch tại các Chốt, Tổ tuần tra,...), chuẩn bị các loại phương tiện, công cụ hỗ trợ sẵn sàng tham gia giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT khi có yêu cầu.

Phối hợp, hướng dẫn các Trung tâm, UBND các xã Phú Nghĩa, Phú Văn, Đức Hạnh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác chốt chặn tại cửa ngõ ra/vào, các khu vực trọng yếu xung quanh các Trung tâm để phòng, chống dịch Covid - 19.

Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu UBND huyện huy động lực lượng của các đơn vị, địa phương; đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng tham gia giải quyết, đảm bảo tình hình ANTT tại các cơ sở cai nghiện. Khi phát sinh các tình huống phức tạp về ANTT, Trưởng Công an huyện có nhiệm vụ tổ chức điều hành, chỉ huy các lực lượng nhằm nhanh chóng ổn định tình hình, không để hình thành các “điểm nóng”, phức tạp về ANTT; củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm.

## **3. Ban chỉ huy Quân sự huyện:**

Phối hợp theo dõi tình hình, tăng cường lực lượng phối hợp sẵn sàng; tổ chức trực chiến 100% quân số (trừ những đồng chí tham gia công tác phòng, chống dịch



tại các Chốt, Tổ tuần tra,...), chuẩn bị các loại phương tiện, công cụ hỗ trợ sẵn sàng tham gia giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT khi có yêu cầu.

#### 4. Giao UBND các xã:

Huy động các lực lượng Công an, Quân sự xã sẵn sàng hỗ trợ lực lượng khi có yêu cầu.

Riêng UBND các xã Phú Nghĩa, Phú Văn, Đức Hạnh: Tiếp tục phối hợp các Trung tâm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid – 19; chốt chặn nghiêm ngặt tại khu vực ra/vào của các Trung tâm. Kịp thời trao đổi thông tin, hỗ trợ các Trung tâm trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh.

#### 5. Trung tâm Y tế huyện:

Tiếp tục phối hợp hướng dẫn các Trung tâm thực hiện các quy định chuyên môn liên quan đến công tác phòng dịch

Hướng dẫn phân loại, cách ly f1, f2 và hỗ trợ công tác lấy mẫu đảm bảo an toàn, đúng quy định; kịp thời hỗ trợ vận chuyển mẫu xét nghiệm chuyên CDC tỉnh để xét nghiệm khẳng định, nhanh chóng tách f0 ra để điều trị, không để lây nhiễm chéo trong các Trung tâm.

#### 6. Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện:

Phối hợp Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị thường xuyên cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình tại các Trung tâm chữa bệnh, bệnh viện Nhân ái để tham mưu UBND huyện, Trung tâm chỉ huy Covid 19 huyện chỉ đạo kịp thời.

Tham mưu UBND huyện tiếp tục có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Trung tâm chỉ huy tỉnh về tình hình tiếp nhận học viên mới, số học viên ra trại đang giữ lại trung tâm..., khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để UBND tỉnh biết và chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là Thông báo kết luận của ông Lê Quang Oanh – CT UBND huyện – Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy Covid – 19 huyện tại cuộc họp với các Trung tâm chữa bệnh, Bệnh viện Nhân ái ngày 15/9/2021, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- TTHU, TT.HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCD huyện, TT chỉ huy;
- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ;
- LĐVP, CVK;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ VĂN PHÒNG**



*Nguyễn Thị Hương*